

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
KHẢO SÁT ĐẦU KỲ**

**Dự án: Phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại thành phố Trà Vinh
(tỉnh Trà Vinh) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) (B5)**

Thời gian: Tháng 2-4/2025	Địa điểm: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và huyện Kế Sách
Kết quả Chương trình 1: Xây dựng giải pháp dựa vào cộng đồng.	Mã ngân sách: 085330
Tài liệu tham khảo:	
<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung dự án B5 đã được Bộ Nội Vụ duyệt - Kế hoạch hoạt động và ngân sách dự án B5 năm 2025 được phê duyệt - Tài liệu định hướng hoạt động Quốc gia lần thứ 7 của ActionAid (CSP7) 2024-2028 - Định mức của ActionAid/AFV. 	

I. Cơ sở đề xuất

Tổ chức Bánh mì cho Thế giới (BfdW) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển và cứu trợ nhân đạo, được thành lập tại Đức vào năm 1959. Hiện, BfdW có chi nhánh tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, tập trung vào phát huy nội lực, trao quyền và giúp nâng cao điều kiện sống của người dễ bị tổn thương. Tại Việt Nam, BfdW hợp tác với các tổ chức xã hội thực hiện các dự án hỗ trợ người yếu thế có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

ActionAid Vietnam (ActionAid) là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và duy trì Văn phòng Đại diện từ năm 1992 đến nay. ActionAid hoạt động với mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững, cùng làm việc với người nghèo và thiệt thòi đặc biệt là phụ nữ để đảm bảo quyền cơ bản của họ, vì cuộc sống hài hòa và bền vững.

Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) là một tổ chức xã hội tại Việt Nam. AFV hợp tác với nhóm người dễ bị tổn thương và yếu thế, cùng họ vượt qua nghèo đói và phân biệt đối xử. AFV hoạt động tại những địa phương hẻo lánh nhất Việt Nam, cùng các nhóm thiệt thòi xây dựng các giải pháp sinh kế bền vững, có khả năng chống chọi với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Trà Vinh và Sóc Trăng là hai trong số các tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở đất gây ra thiệt hại nhiều nhất.

- Tại Trà Vinh, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực cù lao Long Trị nói riêng những năm qua diễn ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng. Đợt triều cường ngày 12-13/2/2024 gây ngập, sạt lún, sạt lở đất làm hư hỏng 9 km đường giao thông là tuyến đường huyết mạch của khu vực cù lao Long Trị. Khoảng 2,5km bắt đầu từ kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị (giai đoạn 2) về phía thượng lưu đang bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 100 hộ dân với 400 nhân khẩu, các trường học, chợ Long Trị, nguy cơ ảnh hưởng đến công trình phòng, chống thiên tai kè hiện hữu nếu không có biện pháp xử lý sớm¹.
- Sóc Trăng chịu ảnh hưởng bởi triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở đất bờ sông, bờ biển, đê sông, đê cồn và triều cường dâng cao vào các tháng gần cuối năm 2024 gây ra thiệt hại nhiều nhất. Thống kê của ngành chức năng tỉnh cho thấy từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai đã làm thiệt hại 276 căn nhà của người dân; 1.775m đê sông, bờ bao bị tràn, sạt lún. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh về phòng, chống

¹ [Trà Vinh tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sạt lở | VTV.VN](#)

thiên tai (PCTT), tùy tình hình thực tế, các địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch, đảm bảo đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở 109/109 xã, phường, thị trấn,...². UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, ứng phó các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

- Phụ nữ bao gồm nhiều phụ nữ Kh Mer tại Trà Vinh và Sóc Trăng đã tham gia các chương trình, dự án do ActionAid-AFV hỗ trợ về công tác PCTT. Qua nhiều khóa tập huấn, diễn tập, thực hiện các sáng kiến PCTT,... phụ nữ địa phương đã có kiến thức, kỹ năng trong việc lập kế hoạch PCTT tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên vai trò của họ chưa được địa phương nhìn nhận nghiêm túc, do đó chưa sử dụng được lợi thế mà phụ nữ có thể đóng góp cho công tác PCTT tại địa phương.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là dễ bị tổn thương do thiên tai nhất trên thế giới. Những phân biệt đối xử có tính hệ thống đối với phụ nữ không chỉ khiến tỷ lệ phụ nữ tử vong trong thiên tai cao hơn mà còn cản trở khả năng ứng phó của họ với thiên tai và làm giảm năng lực ứng phó, phục hồi, thích nghi với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai.

Khung hành động Sendai (2015-2030) được thông qua tại Hội nghị Thế giới lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Nhật Bản vào tháng 3/2015 đã chỉ rõ “Khía cạnh về giới, tuổi tác, người khuyết tật và văn hóa phải được lồng ghép trong tất cả các chính sách và hoạt động thực tế; vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thanh niên phải được thúc đẩy”.

Việt Nam đã triển khai các hoạt động để tăng cường giảm thiểu và khắc phục rủi ro thiên tai sau khi ban hành Luật Phòng chống thiên tai vào năm 2013 và cam kết thực hiện Chương trình Khung Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015-2030. Mặc dù đã có những bước đi tích cực, các chỉ số giám sát và hệ thống báo cáo về giảm thiểu rủi ro thiên tai vẫn không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Chương trình khung Sendai. Sau Hội nghị Bộ trưởng 2018, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Tổng cục PCTT sửa đổi dự thảo Chiến lược quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, với trọng tâm mới là lựa chọn chỉ số phù hợp với Sendai và các mục tiêu SDG có liên quan và xây dựng nghị định hướng dẫn phục hồi sau thảm họa. Kết quả thực hiện cam kết hành động giảm thiểu rủi ro thiên tai sẽ được các bên rà soát đánh giá và báo cáo tại diễn đàn toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai (GP2025) là diễn đàn quốc tế cấp cao do Văn phòng Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) tổ chức và Chính phủ Thụy Sĩ đăng cai, sự kiện này sẽ đóng vai trò là cột mốc quan trọng giữa Đánh giá giữa kỳ năm 2023 của Khung Sendai và giai đoạn cuối cùng trước năm 2030. Tại sự kiện này, ActionAid Việt Nam-AFV sẽ tham gia và mong muốn thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn, trao đổi kiến thức và thúc đẩy hành động toàn cầu hướng tới khả năng phục hồi sau thiên tai và phát triển bền vững.

Thực tiễn công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam cho thấy, phụ nữ chính là những người đầu tiên chuẩn bị cho cả gia đình ứng phó với thiên tai, và cũng là những người đầu tiên đưa cuộc sống của cộng đồng trở lại ổn định sau khi xảy ra thiên tai. Khi thực hiện những ưu tiên về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại khu vực, quốc gia và địa phương, cần tạo điều kiện để phụ nữ lãnh đạo, tiếng nói của họ được lắng nghe và những ưu tiên của họ được giải quyết.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018, Bfdw, ActionAid, AFV đồng tài trợ và phối hợp triển khai dự án “Xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại Đồng bằng sông Cửu Long”³. Tiếp nối các kết quả của dự án giai đoạn một (2016 – 2018), giai đoạn hai tiếp tục được ba tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương triển khai với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trong việc ứng phó với thiên tai, giúp hỗ trợ cộng đồng thực hiện các hoạt động cụ thể về nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của cộng đồng, đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương, diễn tập về phòng chống thiên tai, cung cấp thông tin cảnh báo sớm đến các khu dân cư hẻo lánh, xa xôi một cách kịp thời, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan tại địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng,

² Sóc Trăng nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

³ <https://nhandan.vn/nang-cao-nang-luc-qua-cong-dong-trong-viec-ung-pho-voi-thien-tai-post344313.html>

xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu⁴, lồng ghép kế hoạch quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chính sách, kế hoạch và chương trình, ngân sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương⁵.

Trong năm 2024, ActionAid-AFV cũng đã phối hợp với các chuyên gia từ Khoa Khoa học Xã hội và nhân văn trường Đại học Cần Thơ thực hiện Nghiên cứu “Phân tích năng lực thích ứng với thảm họa khí hậu của phụ nữ Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”. Kết quả của nghiên cứu đã được chia sẻ tại Hội nghị Bộ trưởng Châu Á – Thái Bình Dương về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (APMCDRR) tại Manila, Philippines. Đây là một trong những nỗ lực của ActionAid-AFV trong việc góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hợp tác giữa những người tham gia thuộc mọi giới tính, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là cách lồng ghép giới vào việc giảm nhẹ rủi ro do thiên tai để thúc đẩy các hoạt động bền vững và công bằng.

Dự án “**Phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) (gọi là dự án B5)**” được BfdW, ActionAid tài trợ phối hợp với AFV và Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển TP Trà Vinh thực hiện từ năm 2025 – 2027. Dự án được Bộ Nội vụ đồng ý tiếp nhận dự án này. Mục tiêu của dự án là: Phụ nữ sẽ tham gia chủ động và tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án kỳ vọng mang lại hai kết quả: (i) Phát huy vai trò dẫn dắt của phụ nữ trong công tác phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu và (ii) Nâng cao năng lực của Hội phụ nữ trong công tác vận động chính sách nhằm tăng cường yếu tố nhạy cảm giới trong công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dự án đã được Bộ Nội vụ đồng ý tiếp nhận tại công văn số 977/QĐ-BNV ngày 31/12/2024.

Nhằm tìm hiểu thực trạng trước khi thực hiện Dự án, phục vụ cho đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số của Dự án, một cuộc khảo sát đầu vào sẽ được thực hiện tại 2 địa phương trên.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày trong phiên khởi động Dự án, làm nền tảng cho việc đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu chung của Dự án vào cuối năm 2027. TOR này được lập để cung cấp thông tin chi tiết và các yêu cầu cho khảo sát.

II. Mục tiêu

- Tìm hiểu thực trạng trước Dự án theo các mục tiêu và chỉ số của Dự án

III. Nội dung Nghiên cứu

Tư vấn sẽ hoàn thiện các ưu tiên nghiên cứu, tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau:

- Thực trạng tham gia của phụ nữ trong công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu ở địa phương dựa trên các cam kết của Việt Nam trong khung hành động toàn cầu Sendai
- Những thách thức và rào cản mà phụ nữ địa phương phải đối mặt khi tham gia công tác PCTT và thích ứng với BĐKH để giảm nhẹ RRTT dựa trên khung hành động toàn cầu Sendai
- Các nguồn lực và chính sách hiện hành của chính quyền địa phương để khuyến khích phụ nữ phát huy vai trò và trách nhiệm chủ động trong công tác phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các cộng đồng
- Phân bổ ngân sách và cam kết của chính quyền địa phương nhằm tăng cường nhạy cảm giới trong công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
- Các khuyến nghị để thực hiện dự án.

IV. Kết quả đầu ra

⁴ <https://kinhtedothi.vn/ung-pho-voi-thien-tai-de-xay-dung-cuoc-song-an-toan-hon.html>

⁵ <https://dangcongsan.vn/xa-hoi/gop-phan-nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-thien-tai-tai-dong-bang-song-cuu-long-509347.html>

- Thực trạng trước Dự án đối với mục tiêu kết quả mong đợi và chỉ số trước, trong và sau Dự án làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá cụ thể là:
 - Tỷ lệ phụ nữ tham gia dự án có thể vận dụng được kiến thức và kỹ năng mà Dự án trang bị để thực hiện các sáng kiến giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho cộng đồng khi Dự án kết thúc
 - Tỷ lệ phụ nữ được nâng cao hiểu biết và kỹ năng góp phần thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng đến cuối Dự án
 - Mức độ thiệt hại (về đất nông nghiệp, đất ở, đường sá, tài sản) do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra cho ít nhất 10% của 6.000 hộ dân dễ bị tổn thương tại 6 xã
- 01 báo cáo gồm những phát hiện về thông tin đầu vào và các đề xuất kiến nghị cho việc thực hiện và theo dõi Dự án bằng tiếng Việt và Anh được hoàn thành.

Báo cáo đánh giá (cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm các phần sau:

- Bản đồ các khu vực can thiệp của Dự án B2 và Dự án B5
- Các chính sách địa phương hiện có về PCTT, về thực hiện khung Sendai, về phân bổ ngân sách cho công tác PCTT và sự tham gia của phụ nữ vào PCTT
- Kế hoạch thực hiện và các chỉ số đo lường tiến bộ thực hiện các cam kết của Việt Nam theo khung Sendai cấp tỉnh (Trà Vinh và Sóc Trăng), cấp huyện (Thành phố Trà Vinh và huyện Kế Sách)
- Bảng chú giải thuật ngữ / từ viết tắt
- Bối cảnh
- Mục tiêu
- Phạm vi và nội dung khảo sát
- Hoạt động và kết quả
- Hạn chế của cuộc khảo sát
- Những phát hiện chính
- Kết luận và khuyến nghị theo kết quả, đầu ra, hoạt động và chỉ số của dự án
- Phụ lục (Danh sách các cá nhân đã phỏng vấn, mẫu bảng hỏi áp dụng cho khảo sát chung và câu hỏi sử dụng trong phỏng vấn nhóm/cá nhân có lựa chọn, một số câu chuyện điển hình theo mục tiêu của Dự án)

V. Phương pháp thực hiện

Việc thực hiện khảo sát sẽ do cán bộ địa phương, tình nguyện viên ở các địa bàn dự án thực hiện, với hỗ trợ kỹ thuật của tư vấn và cán bộ AFV. Một nhóm tư vấn độc lập sẽ được tuyển dụng để thiết kế công cụ khảo sát, tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên địa phương, tổng hợp, phân tích số liệu và viết báo cáo.

Phương pháp luận cho nghiên cứu sẽ do nhóm tư vấn lựa chọn đề xuất và thảo luận với AFV khi bắt đầu triển khai để có những điều chỉnh cần thiết. Nghiên cứu cơ sở sẽ sử dụng hai nguồn thông tin chính là thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp. Thông tin thứ cấp được ghi nhận từ nguồn chính quyền địa phương và các đối tác của ActionAid, AFV. Nguồn thông tin sơ cấp được ghi chép trực tiếp trong quá trình khảo sát thực địa thông qua hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Do đó 3 phương pháp nghiên cứu mà khảo sát cơ sở áp dụng đó là: (i) phương pháp nghiên cứu định lượng (khảo sát trực tiếp phụ nữ, cộng đồng địa phương), (ii) phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu cán bộ địa phương – xã, huyện, tỉnh), và (iii) nghiên cứu tài liệu thứ cấp.

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

Các tài liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau:

- Chiến lược quốc gia 7 của ActionAid-AFV (2024 - 2028)
- Báo cáo dự án B2
- Tài liệu dự án B5

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 của huyện/thành phố và xã/phường;
- Kế hoạch PCTT cấp xã, huyện/thành phố, tỉnh năm 2024 và kế hoạch PCTT giai đoạn 5 năm
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống thiên tai của huyện/thành phố và xã/phường năm 2024.
- Chính sách của nhà nước: tỉnh, trung ương về công tác PCTT, cụ thể là:
 - Đối với cấp Trung ương:
 - Luật phòng chống thiên tai và Luật đề điều sửa đổi; Luật khí tượng thủy văn,
 - Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai
 - Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 - Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 - Đối với cấp tỉnh:
 - Kế hoạch số 145 /KH-UBND, ngày 31/12/2020 phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 - Kế hoạch PCTT tỉnh Trà Vinh hàng năm (các năm 2021, 2022, 2023, 2024)
- Khung hành động toàn cầu Sendai, cam kết của Việt Nam

Khảo sát thực địa

Số lượng mẫu khảo sát và thành phần tham gia:

- Khảo sát bằng hỏi đối với phụ nữ, thanh niên, thành viên khác trong cộng đồng: 150 người/LRP*2LRP. Tổng số: 300 phụ nữ và thành viên khác trong cộng đồng (dự kiến 200 phụ nữ và 100 thành viên khác).
- Phỏng vấn sâu:
 - Phỏng vấn lãnh đạo cấp tỉnh: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở NN&PTNT, Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính
 - Phỏng vấn sâu cán bộ cấp phường, thành phố: UBND, Phòng kế hoạch tài chính, Phòng NN&PTNT, Liên hiệp phụ nữ, Hội ND huyện, đại diện lãnh đạo xã/phường
- Thảo luận nhóm: 3 nhóm/LRP*2LRP * 10 người/nhóm
- Khảo sát viên: 15 người/LRP*2LRP, BQL, AFV + tư vấn
- Nhập liệu, tổng hợp phân tích số liệu, viết báo cáo, lấy ý kiến các bên liên quan và hoàn thiện báo cáo (tiếng Việt, Anh).

Chia sẻ thông tin:

- Kết quả nghiên cứu sẽ được AFV/ActionAid chia sẻ đến đối tác và các bên liên quan để nhân rộng và sử dụng.

VI. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ

STT	Các bước triển khai	Thời gian hoàn thành	Người chịu trách nhiệm
1	Đăng tuyển, chọn tư vấn và kí hợp đồng	Tháng 2/2025	Nhóm dự án
2	Trao đổi thống nhất nội dung, cách làm	Tháng 2/2025	Tư vấn, ActionAid-AFV, BQL
3	Chuẩn bị nội dung, hậu cần, gửi thư mời, kế hoạch khảo sát đến các bên	Tuần 3 tháng 2/2025	BQL
4	Tổ chức khảo sát thực địa	Tuần 4 tháng 2/2025	Tư vấn, BQL, nhóm dự án
5	Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo và góp ý hoàn thiện	Tháng 2- 3/2025	Tư vấn, ActionAid-AFV, BQL
6	Phê duyệt báo cáo và thanh toán	Tháng 4/2025	BQL, ActionAid-AFV

VII. Yêu cầu với các bên có liên quan**Yêu cầu đối với tư vấn:**

- Có bằng cấp (Thạc sĩ trở lên) và chuyên môn liên quan, kiến thức về PCTT và BDKH, sử dụng thành thạo công cụ Kobo toolbox trong quản lý và thu thập số liệu trên thực địa
- Có hiểu biết về giới trong phát triển hoặc giới trong PCTT
- Có nhiều kinh nghiệm về đánh giá các dự án phát triển
- Có khả năng áp dụng các phương pháp đánh giá khác nhau, kỹ năng phỏng vấn với cán bộ lãnh đạo chính quyền và thảo luận nhóm cộng đồng.
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs)
- Chứng minh khả năng bằng các báo cáo đánh giá đã thực hiện.
- Có kỹ năng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau
- Thành thạo nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên biết giao tiếp bằng tiếng Khmer
- Có hồ sơ đánh giá dự án liên quan.

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc với BfdW và hiểu/quen với chương trình, chính sách và hoạt động vận động chính sách của tổ chức.

Yêu cầu đối với BQL

- Thông báo lịch khảo sát cho các bên liên quan, bố trí nhân sự tham gia đánh giá theo kế hoạch
- Bố trí và chuẩn bị địa điểm làm việc với nhóm tư vấn.

Yêu cầu đối với phường/xã:

- Thông báo lịch khảo sát cho các bên liên quan, bố trí nhân sự tham gia đánh giá theo kế hoạch
- Bố trí và chuẩn bị địa điểm làm việc với nhóm tư vấn.

VIII. Ngân sách dự kiến

Ngân sách từ nguồn (mã): BftW – 085330

Ngân sách thực hiện đúng theo định mức quy định của AFV.

IX. Giá định và Rủi ro:**Giá định:**

- Lựa chọn được tư vấn phù hợp
- Các bên liên quan sẵn sàng tham gia khảo sát

Rủi ro:

STT	Rủi ro	Tác động Cao/Trung bình/Thấp	Khả năng xảy ra Cao/Trung bình/Thấp	Đối tượng chịu rủi ro	Kế hoạch dự kiến để quản lý rủi ro
1	Thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát trên hiện trường	Trung bình	Cao	AFV	Đối với hoạt động bảng hỏi có thể làm tập trung theo nhóm để hạn chế việc phải đi lại của cộng đồng trong điều kiện mưa gió hoặc thời tiết không thuận lợi. Liên hệ trước với các nhà dân, thông báo lịch làm việc sớm đến địa phương để đăng ký hội trường thôn/ấp

X. Giám sát và Đánh giá

- Tư vấn gửi dự thảo báo cáo khảo sát cho ActionAid, AFV và các đối tác để lấy ý kiến và điều chỉnh cho phù hợp; nộp bản cuối cùng theo thỏa thuận trong thời hạn, bao gồm cả sửa đổi theo phản hồi từ ActionAid, AFV và các đối tác.
- Hình ảnh của hoạt động đánh giá tại hiện trường được nhóm tư vấn và LRP phối hợp ghi chép và gửi về ActionAid/AFV sau khi hoạt động kết thúc 03 ngày. Với các yêu cầu cụ thể như sau:
 - Các phiên hoạt động cần có ít nhất 4 ảnh đại diện đảm bảo chất lượng (dung lượng tối thiểu 2MB có thể dùng để thiết kế, ảnh được chụp ngang máy).
 - Toàn bộ ảnh phải được đặt tiêu đề và tải lên đường link trước khi gửi ActionAid/AFV
- Các đối tác địa phương của ActionAid, AFV, Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại 02 LRPs sẽ giám sát các hoạt động thực địa phù hợp với các mục tiêu đã đề ra.
- Điều phối viên dự án và nhóm dự án sẽ giám sát việc triển khai thực tế tại hiện trường

XI. Yêu cầu hồ sơ tư vấn

Hồ sơ tư vấn cho hoạt động này bao gồm:

- Đề xuất kỹ thuật
- Đề xuất tài chính
- Đối với đơn vị tư vấn: Gửi hồ sơ năng lực
- Đối với tư vấn/nhóm tư vấn: Gửi CV, bằng cấp có liên quan

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17h30 ngày 28/2/2025

Địa chỉ nhận hồ sơ: Jobs AAV Job.afv@afv.vn

- Hết -